



# ไทยรัฐ

Thai RATH  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 22035

หน้า: 13(บนซ้าย)

Col.Inch: 20.92 Ad Value: 33,472

PRValue (x3): 100,416

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เริ่มใช้ทั่วประเทศ. กำไลข้อเท้า ติดตามผิด.

## เริ่มใช้ทั่วประเทศ. กำไลข้อเท้า ติดตามผิด.

เริ่มใช้แล้วทั่วประเทศกำไลข้อเท้าติดตามตัวผู้ต้องหา เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่สำนักงานศาลยุติธรรม นายปณณพัฒน์ มหาสิทธิ์ตระกูล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบควบคุมติดตามการปล่อยตัวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้นำระบบกำไลข้อเท้า หรืออีเอ็มเป็นอุปกรณ์ควบคุมและติดตามตัวบุคคลมาใช้กับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีหลักทรัพย์ หลังจากนำมาใช้นำร่องกับศาล 23 แห่ง จากการประเมินผลแล้วพบว่าใช้ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ มีผู้ฝ่าฝืนบ้างพยายามทำลายอุปกรณ์บ้างในบางรายแต่เป็นส่วนน้อยเท่านั้น สำนักงานศาลยุติธรรมเห็นว่าสมควรนำระบบกำไลข้อเท้าไปใช้กับศาลทั่วประเทศที่เป็นศาลชั้นต้น และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง รวมทั้งหมด 125 แห่ง ในวันจันทร์ที่ 21 พ.ค. นี้ นับเป็นวันที่เริ่มใช้ระบบกำไลข้อเท้าอีเอ็มสำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในประเทศไทย

นายปณณพัฒน์กล่าวต่อว่า สำหรับคดีที่จะใช้กำไลข้อเท้านั้นไม่จำกัดคดีอาจเป็นคดีหลักทรัพย์รับของโจร วิ่งราวทรัพย์ ยาเสพติดที่จำนวนไม่มาก หรือถ้าคดีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และไม่มีหลักทรัพย์เพราะผู้ต้องหาอาจจน ศาลอาจใช้ดุลพินิจปล่อยตัวโดยไม่มีหลักทรัพย์ ส่วนคดีที่มีอัตราโทษจำคุกสูงกว่า ศาลจะใช้ดุลพินิจให้ใส่กำไลข้อเท้าโดยวางหลักทรัพย์บางส่วนก็ได้ หรือศาลอาจสั่งจำกัดพื้นที่การเดินทางหรือไม่จำกัดก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่พฤติการณ์ของคดี แต่การใส่กำไลข้อเท้าก็ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วย

“หลังจากที่มีการทดลองใช้กำไลข้อเท้า เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กทม. จำนวน 123 เครื่อง ผลการประเมินเห็นว่าคุ้มค่าลดภาระการวิ่งหาเงินของผู้ต้องหานำมาใช้ประกันตัวลดภาระให้เรือนจำเพราะจำนวนผู้ต้องขังน้อยลง รวมถึงไม่มีลักษณะที่เป็นภาระประจาน โดยวันจันทร์ที่ 21 พ.ค. จะนำมาใช้อีกให้ครบ 5,000 เครื่องสำหรับกำไลข้อเท้าจะใช้ตั้งแต่ชั้นฝากขัง ชั้นพิจารณาและหลังคำพิพากษา จนกระทั่งถึงชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาอีกด้วย” นายปณณพัฒน์กล่าว